

พบสมุนไพรรักษา มะเร็งวอนรัฐหนุน

ลำพูน • พบสมุนไพรมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง 100% โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม พ่อหมอพื้นบ้านเคยมีแห่งเดียวในประเทศไทย ในจังหวัดลำพูน เพราะสำรวจทั่วภาคเหนือแล้วไม่พบ วอนหน่วยงานรัฐร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนา หลังกลุ่มเซ็นทรัลยื่นมือประสานกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้ามาวิจัยอย่างจริงจัง

มูลนิธิเนติง จิราธิวัฒน์ ได้เปิดโครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อการ "อนุรักษ์ป่า-เส้นทางกรเรียนรู้ป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ" โดยเข้าช่วยพัฒนาป่าชุมชน 2 แห่งคือ ป่าชุมชนบ้านแม่บ็อกใน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ทา และบ้านทาบ่าเป้า ตั้งอยู่ในอำเภอสี จังหวัดลำพูน

สำหรับบ้านทาบ่าเป้า พบว่ามีสมุนไพรมหาชนิดหนึ่งซึ่งยังขอสงวนชื่อไว้ เพื่อปกป้องสมุนไพรดังกล่าว แต่เป็นที่รู้จักกันในหมู่วิวชาบ้าน ว่ามีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งได้อย่างดี โดยสมุนไพรมหาชนิดนี้มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ และจากการสำรวจของกรมป่าไม้และกรมพืชมานาน ปรากฏว่ายังไม่มีการค้นพบสมุนไพรมหาชนิดในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดลำพูน หรือในพื้นที่จังหวัดอื่นในแถบภาคเหนือๆ จึงทำให้สันนิษฐานว่า อาจจะมีสมุนไพรมหาชนิดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ณ บ้านทาบ่าเป้า จังหวัดลำพูนเท่านั้น

พ่อหมอประเสริฐ ปุละเป่า หมอยาพื้นบ้านของชุมชนวัย 71 ปี เปิดเผยว่า ความรู้เรื่องสมุนไพรมหาชนิดมาจากเจ้าอาวาสที่เป็นปู่ และเริ่มเป็นหมอยาพื้นบ้านมาตั้งแต่อายุ 25 ปี สาเหตุที่มีการค้นคว้าหายาสสมุนไพรมหาชนิดเพราะสมัยก่อนชุมชนยังไม่เจริญ ไม่มีโรงพยาบาลในชุมชน คนที่เจ็บป่วยจะต้องเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน บางคนเดินทางป่วยกว่าจะถึงโรงพยาบาลเข้า ก็เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ทำให้ชุมชนต้องหันมาพึ่งหายาสสมุนไพรมหาชนิดในละแวกบ้านที่เป็นป่าชุมชน

สำหรับสมุนไพรมหาชนิดที่ต้านเซลล์มะเร็งที่เป็นเถาวัลย์นั้นยังไม่เคยพบที่ป่าแห่งนั้นมาก่อน พบเพียงที่นี่ที่เดียว ซึ่งสรรพคุณของเถาวัลย์ชนิดนี้สามารถต้านเซลล์มะเร็งได้ 100% แก้อาการปวดหลัง เส้นเอ็นตึง



ประเสริฐ ปุละเป่า

และสามารถต้านเซลล์มะเร็งเต้านมได้ ส่วนการใช้ได้ทั้งเปลือก เถา แก่น นำมาต้ม

นอกจากนี้ ในป่าชุมชนบ้านทาบ่าเป้ายังมีสมุนไพรมหาชนิดที่สามารถทำเป็นตำรับยาได้ถึง 500 ชนิด ซึ่งสมุนไพรมหาชนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีการปลูก ซึ่งชาวบ้านตระหนักและเห็นคุณค่าสมุนไพรมหาชนิดทางชุมชนถึงกับเรียกเงิน รวบรวมได้จำนวนหนึ่งมาซื้อที่ดิน 5 ไร่ ซึ่งเคยทำนามาก่อน ให้เป็นที่ปลูกสมุนไพรมหาชนิด

"มันแปลกมากที่ตรงนี้เคยทำนา ไม่มีสมุนไพรมหาชนิดขึ้นได้ แต่มันก็ขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องไปปลูก เพียงแค่ปล่อยให้มันโตให้ทันนา แล้วมันก็ขึ้นของมันเอง"

พ่อหมอประเสริฐบอกอีกว่า อยากให้ภาครัฐทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำวิจัย ช่วยยกระดับความรู้เรื่องสมุนไพรมหาชนิดให้สูงขึ้น อย่างสมุนไพรมหาชนิดที่ต้านเซลล์มะเร็ง ก็อยากให้มีการทำวิจัยหาวิธีการที่จะขยายเพาะพันธุ์ เพราะมันขึ้นที่นี้เพียงแห่งเดียว เป็นเรื่องที่แปลกมาก ซึ่งหากขยายพันธุ์ได้ก็จะดีกับประเทศชาติ ไม่ต้องไปซื้อยานอกมากิน เพราะทุกวันนี้เราเสียเงินเยอะมาก รวมทั้งวิธีการกินสมุนไพรมหาชนิด

ด้านมะเร็งก็จะสามารถกินสดๆ ได้หรือไม่ หรือใส่แคปซูลก็ได้ จึงอยากให้มีการวิจัยให้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ที่ใช้กันก็คือต้มอย่างเดียว ที่ให้ความแน่นอนเรื่องผล

"เราต้องช่วยกันทำวิจัยนะลูกหลาน ทุกวันนี้เราชาวบ้านไม่มีงบสักบาทเดียว แม้แต่จังหวัดลำพูนก็ไม่มีงบให้ และพ่อก็ห่วงกลัวต่างชาติไปจดลิขสิทธิ์เป็นของเขา ทั้งๆ ที่มันเป็นที่ดินของบ้านเรา เช่น เขียว กูหลาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ดีสำหรับคนเป็นเบาหวาน ต่างชาติเขาก็ไปจดเป็นของเขา เขาเอาพันธุ์เราไปพัฒนา อ้างว่าพันธุ์ของเขาไม่เหมือนพันธุ์พื้นเมือง ดีกว่าของเรา ทั้งๆ ที่พันธุ์พื้นเมืองนะดีที่สุด เป็นของดั้งเดิม"

พ่อหมอเล่าอีกว่า เคยมีฝรั่งมาเที่ยวที่นี้ เขาเป็นเบาหวาน บอกให้เขากิน เขาก็กินกลับไปอเมริกา ไปหาหมอ ตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดเขาลดลง และสมุนไพรมหาชนิดไม่ทำให้น้ำตาลลดฮวบฮาบ มันจะรักษาระดับน้ำตาลไว้ระดับหนึ่ง ทำให้คนกินแล้วไม่ช็อกเพราะขาดน้ำตาล ทุกวันนี้เขาก็สั่งซื้อส่งไปอเมริกาแค่ซองละ 25 บาทเท่านั้น

ในด้านโรคภัยไข้เจ็บ พ่อหมอแผนไทยกล่าวว่าเราทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัว เพียงแต่ถ้าไม่ได้รับการกระตุ้น ก็จะไม่เกิดโรค แต่ถ้าอาหารที่เรากินเข้าไปมันไม่ดี มีสารเคมี มียาฆ่าแมลง เซลล์มะเร็งก็เหมือนดินได้น้ำได้อาหาร มันก็จะเติบโต แต่หากเรากินยาสมุนไพรมหาชนิด ก็จะทำให้มันไม่สามารถเติบโตได้

"ตามหลักแพทย์พื้นบ้าน การให้ยา พ่อก็ดูตามธาตุ 4 ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุไหนเหมะกับยารสอะไร แต่ตามหลักแล้วคนธาตุดินถือว่าพยาธิเยอะ หรือโรคเยอะ เพราะเป็นดิน ธาตุ น้ำ ลม ไม่ค่อยเท่าไร ส่วนธาตุไฟจะไม่ค่อยมีโรค เพราะธาตุความร้อนในตัวมันจะเผาเชื้อโรคเป็นจุดขึ้นเล็กน้อยไปหมด"

ทุกวันนี้ พ่อหมอพยายามถ่ายทอดความรู้แพทย์แผนไทยให้ลูกสาว และให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังในหมู่บ้านไม่เคยคิดหวง เพราะไม่อยากให้ความรู้นี้สูญหายไป และดีใจมากที่ทางมูลนิธิเนติง จิราธิวัฒน์ มาช่วยสนับสนุนโดยดึงกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้มาช่วยทำวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมหาชนิดหลายชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรมหาชนิดที่ต้านมะเร็ง